

กระจก 8 หน้า

เช็ก "เศรษฐกิจ" ผ่านโพล

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโพลออกมาหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่ง "มิสเตอร์พี" เห็นว่า ถ้าเอาหลายๆ โพลมาองรวมกันจะสามารถสะท้อนภาพที่จะเกิดขึ้นกับ "เศรษฐกิจและสังคมไทย" ได้ระดับหนึ่ง เริ่มจาก 2 โพล ที่สำรวจความคิดเห็น "ความเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล หลังผ่านการทำงานในปีที่ 3"

"กรุงเทพโพลล์" ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็น "ประเมินผลงาน 3 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงาน ในช่วง 3 ปี เฉลี่ย 5.27 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 2 ปี 6 เดือนที่ได้ 5.83 คะแนน และรอบ 2 ปี ที่ได้ 6.19 คะแนน ทั้งนี้ "กรุงเทพโพลล์" ระบุว่า ประชาชนต้องการให้รัฐบาลปฏิรูปให้สำเร็จก่อนเลือกตั้งมากที่สุด โดยร้อยละ 32.5 ระบุว่า จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและมีความมั่นคงกว่านี้ร้อยละ 12.8 ระบุว่า ให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ และการเมือง และร้อยละ 10 ระบุว่าให้ดูแลราคาสินค้าเกษตรเช่น ข้าว ยางพาราไม่ให้ตกต่ำ

ขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำการสำรวจในหัวข้อ "3 ปีของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีความพอใจต่อการทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล แต่ความพึงพอใจของประชาชนมีแนวโน้มลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือนก.พ. โดยประชาชนร้อยละ 30.16 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ร้อยละ 48.72 ระบุว่า ทำงานได้ค่อนข้างดี ขณะที่ร้อยละ 12.16 ระบุว่า ทำงานได้ไม่ค่อยดี และร้อยละ 5.20 ระบุว่า ทำงานได้ไม่ดีเลย โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจเดือน ก.พ. 2560 พบว่า เมื่อรวมสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมาก พบว่า มีสัดส่วนลดลง ส่วนผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ไม่ค่อยดีจนถึงระดับไม่ดีเลยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

อีกโพลที่น่าสนใจ คือ โพลของชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ซึ่งระบุว่า "ประชาชนส่วนใหญ่กังวลสถานการณ์บ้านเมืองจากการตัดสินใจโครงการรับจำนำข้าว โดยร้อยละ 54.2 มีความกังวลต่อคำตัดสินใจโครงการรับจำนำข้าวจะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ในหมู่ประชาชน ขณะที่ร้อยละ 45.8 ระบุว่าไม่กังวล ทั้งนี้ ร้อยละ 79.4 ระบุว่า รัฐบาลสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาว่านวยจากคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว แต่ร้อยละ 20.6 ระบุว่า ไม่ควรออกมา โดยร้อยละ 49.3 ระบุว่า การเมืองไทยหลังการตัดสินใจคดีดังกล่าวจะแยเหมือนเดิม ร้อยละ 8.8 ระบุว่าแยลงไปอีก แต่ร้อยละ 22.3 เห็นว่าจะดีขึ้น

ส่งท้ายด้วยโพลด้านเศรษฐกิจ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจ "ภาวะการณ์ใช้จ่ายของผู้บริโภค เดือน ก.ค.2560" ใน 4 ด้าน พบยังคงลดลง และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ทั้งนี้ ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่ในปัจจุบัน เดือน ก.ค.อยู่ที่ 77.4 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 80.0 ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 58.0 ลดลงเมื่อจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 61.3 ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 62.1 จาก 65.7 สุดท้ายดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจในปัจจุบันของเอสเอ็มอี อยู่ที่ระดับ 41.7 ลดลงจากระดับ 43.0

ผลสำรวจที่ออกมา "ดีหรือไม่ดี" ไม่น่าใช่ปัญหาแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาน่าจะเป็น "โกลด์ไลน์" ให้คนทำงาน และคนบริหารประเทศปรับจูนได้ในระยะใกล้ๆ นี้.

มิสเตอร์พี